

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Số: *25*/2015/CV-V21

*V/v: Giải trình ý kiến lưu ý, ngoại trừ
của Công ty kiểm toán trong BCTC tổng
hợp giữa niên độ 2015 đã được soát xét*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21) xin gửi tới Ủy ban chứng khoán nhà nước cùng Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) ký phát hành ngày 28 tháng 08 năm 2015. Trong báo cáo soát xét, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến lưu ý. Về việc này Công ty chúng tôi xin được giải trình như sau:

Công ty chưa lập dự phòng bổ sung đối với các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo quy định tại thông tư số 228/2009/TT – BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính: Các khoản phải thu của Công ty chúng tôi là tiền khối lượng thi công công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Các chủ đầu tư vẫn xác nhận công nợ phải trả cho đơn vị. Tuy nhiên các công nợ này phải chờ ngân sách bố trí kế hoạch vốn. Do vậy chúng tôi chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu nói trên.

Tại thời điểm 30/06/2015, do không làm thủ tục kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang các công trình, dự án nên giá vốn được ước tính theo tỷ lệ năm trước có sự điều chỉnh theo biến động giá cả trên thị trường. Đến cuối kỳ 31/12, đơn vị sẽ thực hiện kiểm kê chi tiết theo từng hạng mục và từng công trình, dự án.

Số thuế GTGT phát sinh đến 30/06/2015 chưa được Công ty nộp vào Ngân sách nhà nước. Công ty chủ yếu thi công các công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước. Hiện tại các chủ đầu tư chưa thanh toán cho đơn vị nên đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách. Chúng tôi đã làm thủ tục và gửi Cục thuế để không tính tiền chậm nộp đối với các công trình sử dụng vốn NSNN theo thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Trong kỳ Công ty thực hiện chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn chủ sở hữu thêm 23 tỷ đồng. Ngày hoàn thành đợt chào bán vào cuối tháng 6 năm 2015, mặt khác Công ty đang đợi thông tư hướng dẫn việc thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu mới để hoàn tất các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Công ty chúng tôi xin được giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Quý Ủy ban cùng Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường